

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 45/TB-UBND

*Phú Thọ, ngày 03 tháng 5 năm 2012*

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ**

Ngày 18 tháng 4 năm 2012, tại Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ, đồng chí Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị họp Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh để nghe NHCSXH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2012; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát Quý I, phương hướng nhiệm vụ kiểm tra giám sát Quý II năm 2012; thông qua Chương trình kiểm tra giám sát năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Tham dự Hội nghị gồm có: Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, thủ trưởng, đại diện các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Tỉnh Đoàn thanh niên Phú Thọ, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh;

Sau khi nghe Giám đốc NHCSXH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2012; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2012 và Thông qua Chương trình kiểm tra giám sát năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và ý kiến đóng góp của các đơn vị, đồng chí Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh kết luận như sau:

1. Về kết quả hoạt động Quý I/2012 của NHCSXH tỉnh: Tuy trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo tăng trưởng cao. Ngân sách tỉnh và ngân sách các địa phương đã chuyển 2.450 triệu đồng bổ sung nguồn cho NHCSXH tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định. Tổng dư nợ 9 Chương trình tín dụng ưu đãi đến 31/3/2012 đạt 2.457.441 triệu đồng, tăng 47.362 triệu đồng. Kết quả hoạt động tài chính, chênh lệch thu chi đảm bảo dương 23.129 triệu đồng.

Các tổ chức đoàn thể (Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh Đoàn thanh niên) đã góp phần tích cực trong việc phát triển dư nợ cho vay. Dư nợ ủy thác đạt 2.430.708 triệu đồng, chiếm 98,9% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp: 0,11%.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể: Một số huyện, thành, thị vẫn chưa chuyển ngân sách địa phương để bổ sung

nguồn cho NHCSXH theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh. Mức cho vay các hộ dân được nâng thêm 2 triệu đồng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn sản xuất trong điều kiện hiện nay; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, còn có hiện tượng xâm tiêu, nợ quá hạn, chây ỳ. Cá biệt có trường hợp cho vay không đúng đối tượng.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới: Thống nhất với báo cáo của Ngân hàng CSXH tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung sau:

- NHCSXH tỉnh cần đảm bảo huy động các nguồn vốn, đáp ứng cao nhất nhu cầu vay vốn của đối tượng chính sách. Đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và đề cao trách nhiệm của các tổ chức nhận ủy thác vay vốn.

- NHCSXH tỉnh phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách cho vay ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung mới, nội dung đang được quan tâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: gửi tiết kiệm và ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

- Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát hành, sử dụng biên lai thu lãi thu tiền gửi tiết kiệm hàng tháng đối với hộ vay vốn.

- Kiên quyết xử lý nghiêm túc các trường hợp xâm tiêu, nợ quá hạn. NHCSXH tỉnh nghiên cứu, phân tích kỹ các trường hợp nợ quá hạn, xâm tiêu để có các chế tài xử lý cụ thể từng trường hợp, đảm bảo an toàn vốn vay. Các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra trong cả nội bộ tránh xảy ra các hiện tượng nợ quá hạn, xâm tiêu.

- NHCSXH tỉnh tiếp tục cải cách, đơn giản hoá thủ tục để người dân tiếp cận được nguồn vốn, được vay tối đa nhu cầu vay phát triển sản xuất của mình.

- NHCSXH tỉnh làm việc với Huyện ủy, UBND các huyện, thành, thị để tiếp tục bổ sung nguồn ngân sách địa phương cho NHCSXH tỉnh theo Kết luận số 277-TB/TU ngày 23/8/2011 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 3565/UBND-TH2 ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện chủ trương chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hiện đại hóa tin học, giao NHCSXH tỉnh có Văn bản gửi Công an tỉnh (đồng gửi UBND tỉnh) đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân cho người dân, đảm bảo cơ sở dữ liệu của người vay được đầy đủ, chính xác theo quy định.

- Giao NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc làm rõ nội dung, nguồn gốc các khoản vay quá hạn đã lâu của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

- Đối với các khoản nợ của 06 hộ dân liên quan đến Nhà máy Phân lân Thanh Ba (đã phá sản), giao NHCSXH tỉnh làm việc với Toà án nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba và các hộ vay thống nhất phương án xử lý nợ báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

3. Đối với Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện:

- Triển khai thực hiện kiểm tra Chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh sinh viên; giao NHCSXH tỉnh đề xuất thành phần theo quy định của NHCSXH phù hợp

với thực tế tại địa phương. Dự kiến thời gian, địa điểm và nội dung kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

- Yêu cầu các thành viên Ban đại diện tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo trong hệ thống thực hiện tốt việc giám sát của Ban đại diện. NHCSXH tỉnh dự kiến thành phần, khoảng thời gian và cán bộ có thể trung tập khi tiến hành kiểm tra, giám sát gửi các thành viên Ban đại diện chủ động thực hiện. NHCSXH tỉnh tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Trưởng ban đại diện HĐQT theo quy định.

Vậy thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**(Đã ký)**

**Thiều Vinh**